



สำนักภาษาต่างประเทศ

งานแปลข่าวรอบโลก			
ประเทศ	สาธารณรัฐเกาหลี (เกาหลีใต้)	หมวด	การเมือง
ข่าวประจำวัน	๒๑ ธันวาคม ๒๕๖๓		
หัวข้อข่าว	รัฐสภาเกาหลีใต้ได้รับการจัดสรรงบประมาณปี ๒๕๖๔ เพิ่มขึ้น มีเป้าหมายขับเคลื่อนการทำงานหลัก ๔ ด้าน		

รัฐสภาเกาหลีใต้ได้รับการจัดสรรงบประมาณประจำปี ๒๕๖๔ สำหรับนำไปใช้ดำเนินการกิจของรัฐสภาในปีหน้า โดยกำหนดเป้าหมายหลักและทิศทางการปฏิบัติงานไว้ ๔ ด้าน ได้แก่ รัฐสภาที่เปิดกว้างมุ่งไปสู่อนาคต รัฐสภาดิจิทัล รัฐสภาที่มีการสื่อสารกับประชาชน และรัฐสภาที่มีความรับผิดชอบต่อสังคม

โดยงบประมาณส่วนหนึ่งจะนำไปก่อสร้างอาคารที่ทำการของรัฐสภาที่ตั้งอยู่ในเมืองเซจง เน้นการทำงานที่ปรับเปลี่ยนให้เป็นรัฐสภาดิจิทัลเพื่อตอบสนองการให้บริการแก่ประชาชนอย่างทั่วถึง มุ่งส่งเสริมการแข่งขันของสื่อโทรทัศน์รัฐสภาให้สามารถเข้าถึงและเป็นที่ยอมรับแก่ประชาชนมากขึ้น กำหนดให้มีบริการล่ามภาษามือในระหว่างมีการแถลงข่าวของสื่อมวลชน รวมถึงแผนดำเนินงานของหอสมุดรัฐสภาที่ได้มีการก่อสร้างอาคารหอสมุดแห่งใหม่ขึ้นในเมืองปูซาน ซึ่งปัจจุบันโครงการก่อสร้างอาคารดังกล่าวได้เสร็จสมบูรณ์เรียบร้อยแล้วและพร้อมเปิดให้ประชาชนเข้ามาใช้บริการในอนาคตอันใกล้

สำหรับงบประมาณที่รัฐสภาได้รับการจัดสรรในปี ๒๕๖๔ พบว่ามีจำนวนเพิ่มขึ้นกว่าปีที่ผ่านมาในสัดส่วนร้อยละ ๓.๙ คิดเป็นเงินจำนวน ๗.๐๕ แสนล้านบาท (ประมาณ ๒.๑ หมื่นล้านบาท) โดยแบ่งเป็นหมวดเงินค่าตอบแทนจำนวน ๓.๘๗ แสนล้านบาท (ประมาณ ๑.๑๖ หมื่นล้านบาท) เงินค่าดำเนินการสำคัญจำนวน ๒.๘๗ แสนล้านบาท (ประมาณ ๘.๖๓ พันล้านบาท) เงินค่าใช้จ่ายพื้นฐาน ๓.๐๒ หมื่นล้านบาท (๙๐๖ ล้านบาท)

การจัดสรรเม็ดเงินให้แก่หน่วยงานที่สนับสนุนการทำงานของรัฐสภา ได้แก่ สำนักงานเลขาธิการรัฐสภาได้รับงบประมาณจำนวน ๕.๙ แสนล้านบาท (๑.๗๗ หมื่นล้านบาท) หอสมุดรัฐสภาจำนวน ๗.๕๘ หมื่นล้านบาท (ประมาณ ๒.๒๗ พันล้านบาท) สำนักงานงบประมาณรัฐสภาจำนวน ๒.๑๖ หมื่นล้านบาท (ประมาณ ๖๔๘ ล้านบาท) และสำนักงานวิจัยนิติบัญญัติจำนวน ๑.๗๖ หมื่นล้านบาท (ประมาณ ๕๒๘ ล้านบาท)

ที่มาของข่าว:	https://www.assembly.go.kr/assm/notification/news
วันที่พิมพ์ของเว็บไซต์ :	๒๑ ธันวาคม ๒๕๖๓

ผู้ปฏิบัติงาน	ว่าที่ร้อยตรี สมใจ ทองกุล	นักวิเทศสัมพันธ์ชำนาญการ	
กลุ่มงาน	ภาษาญี่ปุ่นและเกาหลี	ลำดับที่/ปีงบประมาณ	๕/๖๔
ผู้ทาน	นางสาวศิริสา ชลายนานนท์	นักวิเทศสัมพันธ์ชำนาญการพิเศษ กลุ่มงานภาษาอังกฤษ	
ผู้ตรวจ	นางสาวกฤษณี มาศรีจันทร์	ผู้อำนวยการสำนักภาษาต่างประเทศ	